

Chúa Nhật 32 Thường Niên năm C.

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa cha kẻ chết, mà là cha kẻ sống".(C. 38)

\*VÌ ĐỂ I VỚI CHÚA, TẤT CẢ ĐỀU ĐANG SỐNG\*

Lời Chúa: Lc 20, 27-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Saduce, là những người chỉ không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Ngài rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cả và, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ góa đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thì chết trước rồi rồi chết mà không có con. Người kia tiếp cưới người vợ góa đó, rồi cũng chết không con. Người thì ba cũng cưới người vợ góa đó. Và tất cả bảy người đều cưới nhau vợ và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếp cuối cùng cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được sống đời sau và được sống lại thì cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không chết nữa: vì họ sống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái cha kẻ sống lại. Vì vậy nên kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong quyển sách Bìa gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. **Những Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa cha kẻ chết, mà là cha kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa**".

Lời Chúa: 2Mcb. 7, 1-2.9-14; 2Tx. 2,16-3,5; Lc. 20, 27-38

SƠ SƠ NG ĐỒ I NÀY VÀ ĐỒ I sau - ViKiNi

(Trích trong 'Xây Nhà Trên Đá' của Lm. Giuse Vũ Khố c Nghiêm)

**Hồ u hồ t nhân loồ i đồ u tin con ngồồ i qua khồ i đồ i này, sồ có mồ t cuồ c sồ ng khác: mồ t cuồ c sồ ng đồ i sau, mồ t cuồ c sồ ng lồ i, không phồ i chồ t là hồ t. Nhồ ng có mồ t sồ ngồồ i không tin có sồ sồ ng khác sau khi chồ t, nên hồ đầ đầ t ra nhồ ng vồ n nồ n vô lý.**

Thồ i Đồ c Giêsu, phái Sa đồ c (Sadduceéns) không tin có sồ sồ ng lồ i. Hồ đầ tồ ng tồ ng ra câu chuyồ n khá lồ bồ ch đồ hồ i Đồ c Giêsu: "Nhà kia có bồ y anh em trai. Ngồồ i anh cồ cồồ i vồ rồ i chồ t không con. Theo luồ t Môsê, ngồồ i em phồ i lồ y chồ góa đồ đồ có con nồ i dòng, và cồ bồ y anh em đồ u chồ t không con. Khi sồ ng lồ i, chồ góa đồ là vồ ai?"

Nồ u nhồ n có sồ sồ ng lồ i theo hồ nghồ thì thồ t căng, thồ t khó xồ và gây rồ t nhiồ u rồ c rồ i. Vồ y phồ i chồ p nhồ n không có sồ sồ ng lồ i là khồ e, là giồ i quyồ t êm đồ p mồ i vồ n đồ rồ c rồ i! Hồ khoái trí vồ i lý luồ n đồ và nhiồ u lý luồ n quá vồ t chồ t nhồ thồ . Lý luồ n cồ a nhồ ng ngồồ i đồ a vào giồ thuyồ t tỉn hóa cồ a Charler Robert Darwin (1809-1882) cũng thồ . Giồ thuyồ t này cho rồ ng: mồ i sinh vồ t đồ u có chung mồ t tồ tông. Nhồ ng hình thồ c cao hồ n cồ a đồ i sồ ng phát sinh tồ nhồ ng biồ n đồ ng cồ a nhồ ng hình thồ c đồ n giồ n hồ n (Funk &Wagnalls: Encyclopedia). Đồ mồ i chồ là giồ thuyồ t (hypothesis) chồ a đồồ c xác minh theo phồồ ng pháp khoa hồ c. Nồ u mồ i sinh vồ t đồ u bồ i mồ t Ông tồ vồ t chồ t nồ y sinh đồ t biồ n, thì chồ t đồ u trồ vồ vồ t chồ t, không còn sồ sồ ng nồ a.

Nhồ ng ngồồ i không tin có sồ ng lồ i đồ, hồ vồ n xây nhồ ng ngôi mồ thồ t đồ p, nhồ ng lắng tồ m thồ t vồ ng chồ c. Hồ kồ niồ m ngày chồ t tồ tiên, anh hùng long trồ ng. Chồ ng lồ hồ lồ i tô đồ m cho cái xác đầ rồ a thồ i? Tôn vinh nhồ ng ngôi mồ bồ ng đồ t đầ? Nhồ vồ y, miồ ng thì chồ i không có sồ sồ ng lồ i. Nhồ ng viồ c hồ làm chồ ng tồ lòng hồ tiồ mồ n mồ t niồ m tin sồ ng lồ i. Nồ u chồ vì ghi công và noi gồồ ng các bồ c anh hùng, vĩ nhân thì cách tồ t nhồ t là ghi lồ i trong sồ xanh lồ u danh muôn thuồ . Mồ mồ quá tồ n phí, lồ i chóng đồ nát. Nhồ ng ngồồ i nhân danh khoa hồ c đồ chồ i không có sồ ng lồ i, không có Thiên Chúa, mà xây mồ mồ nhồ thồ là phồ n khoa hồ c.

May mồ n thay sồ ngồồ i nhồ vồ y quá ít, so vồ i hồ u hồ t nhân loồ i tin có sồ ng lồ i, tin có Thiên Chúa Ông Eymieu đầ công bồ bồ ng thồ ng kê 432 nhà bác hồ c thồ kồ 19 thì có 367 vồ tin có Thiên Chúa và sồ sồ ng lồ i. Bác sĩ Dennaert ngồồ i Đồ c cho biồ t trong sồ 300 nhà bác hồ c lồ i lồ c nhồ tồ 4 thồ kồ vồ a qua có 242 vồ tin, 38 vồ không rõ lồ p trồ ng, 20 vồ không tin và đồ ng đồ ng"

(VQ. Đi VỜ Đâu - tr.39; René Courtois: Des Savants nous parlent de Dieu. p. 11).

Nhờ ng tôn giáo vĩ đờ i nhờ Hờ i Giáo, Ờ n Giáo, Phờ t Giáo đờ u tin có đờ i sau. Vờ n thờ sờ biờ u nhờ Khờ ng Tờ tin rờ ng chờ t là an nghờ ngàn thu. Khi Tờ Cờ ng xin nghờ hờ c vờ thờ phờ ng cha mờ cho khờ i mờ t. Khờ ng Tờ bờ o viờ c nào trên đờ i này làm trờ n bờ n phờ n đờ u rờ t khó nhờ c, nghờ sao đờ c! Tờ Cờ ng thờ t vờ ng kêu lên: Vờ y con không có lúc nào đờ c nghờ Ờ? Khờ ng Tờ đờ p: Có chờ, lúc nào con thờ y cái huyờ t đờ nhờ n nhờ i, cái mờ đờ c đờ p chờ n, ngờ i đờ a con bờ vờ. Bờ y giờ là lúc con đờ c nghờ. Cờ ng reo lên: Vờ y chờ t hay thờ t, quân tờ thì đờ c nghờ ngờ i, tiờ u nhân hờ t làm bờ y" (Giờ m chi. Đờ i vờ ng THPT. Tr. 54). Khờ ng Tờ còn đờ y hiờ u đờ i vờ i cha mờ: "Sờ ng thì Ờ y Ờ mà thờ, chờ t thì Ờ y Ờ mà táng, Ờ y Ờ mà tờ" (Luờ n ngờ II, 5). Ngờ i Viờ t Nam tin chờ t là thờ phách, còn là tinh anh, sinh ký tờ qui. Sinh là ký gờ i, chờ t là vờ cờ i nguờ n tinh anh.

Hờ u hờ t nhân loờ i tin có sờ sờ ng đờ i sau, nhờ ng chờ a biờ t rõ thờ nào. Bờ c chí thành nhờ Khờ ng Tờ đờ thú nhờ n rờ ng: "Vờ tri sinh, yên tri tờ": Chờ a biờ t rõ cái Ờ sờ ng, thì cái Ờ chờ t cờ đờ yên đờ. Chờ mình Đờ c Giêsu là biờ t rõ cái Ờ chờ t đờ i sau, Ngờ i nói:

Thờ nhờ t: Đờ i này cờ i Ờ y chờ ng vờ, đờ i sau thì không. Nhờ ng ai đờ c xét xờ ng đờ ng thì đờ c hờ nh phứ đờ i sau. Xét nhờ mờ t cuờ c thì tuyờ n, chờ tuyờ n nhờ ng ngờ i sờ ng xờ ng đờ ng đờ i này mờ i đờ c thờ ng hờ nh phứ đờ i sau.

Thờ hai: Hờ sờ ng Ờ i đờ c giờ ng nhờ thiên thờ n. Đờ i sờ ng Thiên Thờ n hoàn vờ t trên tờ m hiờ u biờ t cờ a trí thờ c khoa hờ c và vờ t mờ i kinh nghiờ m cờ a loài ngờ i. Thiên Thờ n là bờ c thiêng liêng tinh thờ n, không có hình hài thờ xác cho nên không bờ chờ t nờ a, và các ngài đờ c hờ ng hờ nh phứ vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta khi đờ c sờ ng Ờ i cũng đờ c sờ ng nhờ các ngài. Chúng ta có thờ ví đờ i sau khác vờ i đờ i này, nhờ đờ a trờ khác vờ i khi nó sờ ng trong bào thai, nhờ con bờ m khác vờ i lúc nó là con sâu, nhờ cây xanh tờ t khác vờ i hờ t mờ c nên nó. Tuy vờ y, nó có sờ tiờ p tờ c tờ bào thai sang đờ a trờ, tờ con sâu thành con bờ m, tờ hờ t giờ ng mờ c nên cây.

Thờ ba: hờ sờ ng Ờ i đờ c làm con Thiên Chúa, sờ ng thân mờ t vờ i Thiên Chúa là Cha mà hờ suờ t đờ i kính mờ n hờ t lòng. Không còn vinh phứ nào hờ n nờ a, nên thánh Phaolô hờ ng "cờ u xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đờ ng yêu thờ ng chúng ta và đờ Ờ y lòng nhân hờ u mà ban cho chúng ta niờ m phờ n khờ i bờ t đờ t và niờ m cờ y trờ ng tờ t đờ p" (Bài đờ c II)

**Sau hờ t: Hờ sờ ng lờ i vì Thiên Chúa là Chúa cờ a kờ sờ ng chờ không phờ i cờ a kờ chờ t. Thiên Chúa đã đờ ng nên hờ, đã cờ u chuờ c hờ, đã chờ n hờ, yêu thờ ng hờ nhờ các tờ phờ Abraham, Isaac, Giacóp đờ hờ sờ ng hờ ng hờ nh phúc trong gia đình đờ y yêu thờ ng cờ a Thiên Chúa, chờ không phờ i đờ hờ chờ t. Lờ i tung hô Alêluia đã reo vang lên: "Vờ n tuờ Đờ c Kitô, Đờ ng đờ u tiên tờ cời chờ t sờ ng lờ i. Ngờ ng i vinh hiờ n quyờ n nờng, Vờ n vờ n tuờ !". Ngờ ng i là đờ u thân thờ đã sờ ng lờ i đờ cho chi thờ đờ c sờ ng lờ i vờ i Ngờ ng i. Lờ y Chúa, là Cha chúng con, đã đờ ng nên và cờ u đờ chúng con. Xin NHỜ THÁNH THỜ N ĐỜ N ĐỜ T, chúng con luôn sờ ng theo luờ t yêu thờ ng cờ a Chúa, dù gờ p gian nan khờ n cờ c đờ n đờu, chúng con quyờ t TÂM noi gờ ng bờ y anh em Macabê đờ đờ c sờ ng lờ i vinh phúc đờ i đờ i.**

-----